



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย  
และการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยด้วยความสมัครใจ

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ ศูนย์ข้อมูล COVID 19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒,๓๑๓ คน เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ ๒,๓๐๙ คน ติดเชื้อจากต่างประเทศ ๔ คน หายป่วยเพิ่ม ๑,๔๘๙ คน อยู่ระหว่างการรักษา ๒๒,๔๕๘ คน ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ๖๐๒ คน และมีผู้เสียชีวิต ๑๖ คน

๑.๒ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุสถานการณ์โควิด 19 หลังผ่อนคลายมาตรการและกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ เช่น การเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ แนวโน้มการติดเชื้อในภาพรวมของประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ชัดเจน ส่วนที่ชัดเจนคือ พื้นที่กรุงเทพฯ จากข้อมูลโรงพยาบาล (รพ.) สังกัดกรมการแพทย์ ๓ แห่ง คือ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน และ รพ.นพรัตนราชธานี มีผู้ป่วยแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราการครองเตียงเพิ่มเป็นประมาณ ๑,๐๐๐ เตียง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ส่วนผู้ที่อาการรุนแรงเทียบเฉพาะผู้ป่วยครองเตียง เช่น รพ.ราชวิถี ครองเตียงราว ๓๐ ราย อาการรุนแรง ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ขณะที่เตียงโควิดยังว่างอยู่จำนวนมาก เตียง ICU มีการครองเตียงร้อยละ ๑๐-๒๐ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามที่คาดการณ์เมื่อมีการผ่อนคลายจะพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงเริ่มพบการติดเชื้อในโรงเรียนมากขึ้นด้วย

- กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สธ.รายงานพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron BA.๔ กับ BA.๕ ในประเทศไทย โดยเชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าวติดเชื้อได้ง่าย มีแนวโน้มอาการจะรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิม แต่ยังคงรอข้อมูลที่ชัดเจน ขณะนี้เป็นรายงานในต่างประเทศ รวมทั้งมีความสามารถหลบภูมิคุ้มกันและลงปอดได้ง่ายขึ้น ซึ่งการรักษาโควิด 19 ยังคงรักษาตามอาการ ไม่ได้แยกสายพันธุ์

- กรณีศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุพบเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ ในประเทศไทย ขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ.ได้เฝ้าระวังและรายงานเริ่มพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ เพิ่มขึ้น คาดจะมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่มีการหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนในบางชนิด แต่ความรุนแรงยังไม่ชัดเจนจะทำให้มีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับรักษาใน รพ. มากขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากรายงานข้อมูลในต่างประเทศที่น่าเชื่อถือดังกล่าวไปทดลองในเซลล์ปอดพบเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ ลงปอดมากกว่าสายพันธุ์ย่อย BA.๑ และ BA.๒ แต่ไม่ได้นำมาเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าที่เคยมีความรุนแรงที่สุด ขณะเดียวกันในทวีปยุโรปเริ่มพบการติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ เพิ่มขึ้นและเข้ารับรักษาใน รพ.มากขึ้น จึงยืนยันได้ว่าการติดเชื้อซ้ำอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ.อีกครั้ง แต่ข้อมูลรายงานจากต่างประเทศที่ทดสอบกับเซลล์ปอด ยืนยันได้ว่าเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ ลงปอดมากกว่า BA.๑ และ BA.๒ ดังนั้น แนวโน้มจึงน่าจะรุนแรงกว่า

๑.๓ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 กรณีข้อกังวลการระบาดของเชื้อ Omicron ระลอกใหม่ สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ ระบุขณะนี้โปรตุเกสกำลังเผชิญกับระบาดของ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ โดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อต่อล้านคน ค่าเฉลี่ย ๗ วัน อยู่ที่ ๒,๐๔๓ ราย ในวันที่ ๒๐ มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราผู้ป่วยรายใหม่สูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก แม้จะลดลงบ้างจากระดับสูงสุดเมื่อต้นเดือน มิ.ย.๖๕ ที่ ๒,๘๗๘ ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือ ๑๗๘ คน ในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕

- สถานการณ์...

- สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔, BA.๕, และ BA.๒.๑๒.๑ ที่ตรวจพบในประเทศไทยและรายงานเข้าฐานข้อมูลโควิดโลก (GISAID) ปัจจุบันไทยมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย BA.๔, BA.๕, และสายพันธุ์ BA.๒.๑๒.๑ ที่ตรวจพบในไทย ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม และอัปเดตข้อมูลรหัสพันธุกรรมขึ้นบนฐานข้อมูลโควิดโลกวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๕ จำนวน ๓๒, ๔๙, ๒๕ คน ตามลำดับ ทั้งนี้ เฉพาะผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย BA.๔-BA.๕ มีจำนวน ๘๑ ราย และเมื่อรวมผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ BA.๒.๑๒.๑ รวมมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น ๑๐๖ ราย

- ขณะนี้เชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ กำลังเป็นเรื่องที่กังวลไปทั่วโลก ซึ่งพบสายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ มีการกลายพันธุ์บริเวณหนาม เพื่อให้เข้าจับกับเซลล์ปอดของมนุษย์ได้ดีขึ้น เหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดและมีอาการติดเชื้อที่รุนแรงในอดีต ต่างจาก Omicron สายพันธุ์ดั้งเดิม BA.๑ และ BA.๒ ซึ่งไม่พบการกลายพันธุ์ในบริเวณดังกล่าว โดยขณะนี้เชื้อ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่เมื่อวันที่ ๒-๕ มิ.ย. ซึ่งมีการพบปะสังสรรค์ใกล้ชิดโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๓ นอกจากนี้ ข้อมูลในทวีปอเมริกาเหนือพบเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ ระบาดได้ดีกว่าสายพันธุ์ BA.๒.๑๒.๑ และเป็นไปได้สูงที่จะระบาดแทนที่สายพันธุ์ BA.๒.๑๒.๑ ที่กำลังระบาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

๑.๔ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔๖ โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

- ประกาศฉบับดังกล่าวได้ระบุข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. ซึ่งในข้อที่ ๓ เรื่อง ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร สาระสำคัญระบุเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๔

- การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติด้วยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่าการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อทั้งเชื้อโรคโควิด 19 และโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อเสนอแนะให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ หรือรับเชื้อ อย่างไรก็ตามกรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด 19 จะมีอาการรุนแรง หรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม ๖๐๘) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด 19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค โดยให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทุกภาคส่วนทราบถึงแนวการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เปลี่ยนผ่านสู่

ระยะ Post-Pandemic เฝ้าระวังและกำกับติดตามสถานการณ์ รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.กระทรวงกลาโหม ฝากถึงประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง เพื่อความปลอดภัยจากโควิด 19 แม้ขณะนี้สถานการณ์ในภาพรวมจะดีขึ้น แต่เนื่องจากการตรวจพบเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ระบอบอย่างมีนัยสำคัญในต่างประเทศ จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลตัวเองขั้นสูงสุด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยยังเป็นสิ่งที่จำเป็น

๒.๒ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ สธ. ขอความร่วมมือผู้ที่ตรวจ ATK ด้วยตนเองที่บ้านแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด 19 รายงานการติดเชื้อของตนและเข้าสู่ระบบการรักษาทั้งการรักษาที่บ้าน (HI) หรือเจอ แจก จบ (OPD) ซึ่งจะมีแพทย์ติดตามใน ๔๘ ชั่วโมงแรก เพื่อช่วยเก็บข้อมูลและประเมินอาการ ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยังมีความจำเป็นมาก ซึ่งตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค สธ. ที่ให้ฉีดเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์โดส) ทุก ๔ เดือน ส่วนเข็มกระตุ้นในเด็กนักเรียนขอให้ติดตามประกาศจากกรมควบคุมโรค สธ. อีกครั้ง

## ๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ยังเป็นสิ่งที่น่ากังวล สอดคล้องกับการที่ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เตือนว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังไม่หมดไปและยังต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ มากขึ้น เห็นได้ชัดเจนจากจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเกือบ ๒ เท่า เมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือน มิ.ย.๖๕ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อื่น ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อประชาชนมีกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านมากขึ้น การติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามมา สอดคล้องจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงทั้งประเทศที่กลับเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ติดต่อกัน

๓.๒ หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔๖ ให้ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร โดยให้เป็นการปฏิบัติด้วยความสมัครใจของประชาชน ต้องติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุความน่ากังวลของโอมิครอนทั้ง ๒ สายพันธุ์ย่อย คือ มีแนวโน้มติดง่ายและอาจรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิม ขณะนี้พบการแพร่ระบาดในโซนยุโรปค่อนข้างมาก ขณะที่ประเทศไทยตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย BA.๔ จำนวน ๓๒ ราย, BA.๕ จำนวน ๔๙ ราย, และ BA.๒.๑๒.๑ จำนวน ๒๕ ราย เนื่องจากหลังผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่ง ซึ่งประชาชน กิจกรรม/กิจกรรมต่าง ๆ สามารถกลับไปดำเนินวิถีชีวิตในสังคมตามปกติและมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น หากไม่ระมัดระวังอาจยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นได้

## ๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.facebook.com/ศูนย์ข้อมูล COVID 19](https://www.facebook.com/ศูนย์ข้อมูล_COVID_19) เห็นว่า แม้จะมีประกาศผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย แต่สถานการณ์ยังไม่น่าวางใจและพบผู้ป่วยรายวันในหลักพันคน ขณะเดียวกันยังพบการระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นและเริ่มพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่จากเชื้อที่กลายพันธุ์ เกรงหากถอดหน้ากากอนามัยจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง จึงเห็นว่ายังเวลานี้ยังไม่ควรประมาทและควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย

**๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้**

- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ กับ BA.๕ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของ กทม. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะแนวทางการติดตามผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบกำหนด ให้มารับวัคซีนเข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเน้นย้ำให้ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

**๖. ที่มาของข้อมูล**

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°, บางกอกโพสต์

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com), [www.tna.mcot.com](http://www.tna.mcot.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.siamrath.co.th](http://www.siamrath.co.th), [www.mgsonline.com](http://www.mgsonline.com), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)